



26 พฤศจิกายน 2561

- ➔ UnionPay เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในกัมพูชา
- ➔ กสิกรไทยขยายธุรกิจ ในสปป.ลาว
- ➔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
- ➔ การค้าระหว่างเมียนมาและฮ่องกง มีมูลค่า 238.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
- ➔ นักลงทุนชาวเอเชีย หันมาสนใจโครงการผลิตและก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- ➔ เวียดนามรับมือพายุ "อุซางิ" ขึ้นฝั่งภาคใต้
- ➔ เวียดนามมีโรงงานผลิตพันธุ์ กุ้งที่ได้มาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
- ➔ กูรูซื้ออาเซียนกินยาว จากสงครามการค้า
- ➔ เตรียมพัฒนา 5G TestBed ในพื้นที่ EEC
- ➔ นำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย พุ่งกระฉูด

UnionPay เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในกัมพูชา

การเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนบัตรที่ออกในประเทศและจำนวนการทำธุรกรรม UnionPay ได้เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ากัมพูชาเป็นตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตเร็วที่สุด ตามรายงานล่าสุดของ บริษัท ที่ตั้งขึ้นในจีนจำนวนการทำธุรกรรมที่ชาวกัมพูชาใช้บัตรยูเนียนเพย์เกือบสองเท่าระหว่างปี59-61 อันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาที่กำลังมาพักผ่อนหย่อนใจในต่างประเทศมากขึ้น จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำสำหรับผู้ใช้บัตร UnionPay ของกัมพูชาคือจีน ไทยและสิงคโปร์ เขากล่าวเสริมว่าส่วนใหญ่พวกเขาใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าขายส่งรวมทั้งจ่ายค่าเครื่องประดับ อาหารและที่พัก

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50552860/unionpay-sees-robust-growth-in-cambodia/>

26/11/61

กสิกรไทยขยายธุรกิจในสปป.ลาว

ธ.กสิกรไทยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในสปป.ลาวในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาโดยไม่มีลูกค้าที่เป็น NPL และจะขยายฐานลูกค้าในสปป.ลาวด้วยเช่นกัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกล่าวว่าผลการดำเนินงานของธ.กสิกรไทยในสปป.ลาวมีพื้นฐานอยู่บน 3 กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจภายใน AEC + 3 ซึ่งรวมถึงการเปิดสาขาหรือสำนักงานในรูปแบบของสถาบันที่จัดตั้งในประเทศ (LII) สาขานานาชาติต่างประเทศ (FBB) และสำนักงานตัวแทน ธนาकारได้จัดตั้ง LIIs ในสปป.ลาวและจีน สาขาในกัมพูชาและสำนักงานตัวแทนในอินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม และญี่ปุ่น รวมถึงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Bank Maspion อีกสองกลยุทธ์คือการขยายตัวของระบบดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลและการจัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการเงินในประเทศ สปป.ลาวเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการปรับปรุงการเชื่อมโยงบริการภายใต้ยุทธศาสตร์ของธ.กสิกรไทยในการสร้างเครือข่ายบริการในภูมิภาคนี้

ที่มา : <http://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30359167>


26/11/61

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น สปป.ลาวควรจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้เสถียรภาพและความยั่งยืนและในทางกลับกันการชะลอตัวในปัจจุบันนี้ก็วิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้ให้คำแนะนำ ประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติเน้นว่าวิธีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจควรรวมอยู่ในวาระการประชุมระดับชาติและในรายงานต่อรัฐสภาพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 11 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐบาลในระยะเวลา 5ปีของรัฐบาล การปรับโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจได้ถูกนำมาใช้และนำมาปฏิบัติทั่วโลกเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งล่าสุด สปป.ลาวมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คงที่ตั้งแต่ปี49-58 ด้วยอัตราเฉลี่ย 7.93%ในขณะที่ความยากจนลดลงจากร้อยละ 28 ในปี51 เป็นร้อยละ 20 ในปี58 และร้อยละ 13 ในปี60 อย่างไรก็ตามหากทำการวิเคราะห์เชิงลึกการเติบโตทางเศรษฐกิจของสปป.ก็ไม่มีเสถียรเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี40 ทำให้จีดีพีลดลงและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น เราต้องใช้เวลา4-5ปี ในการเปลี่ยนสถานการณ์รอบ ๆ ตัว

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeContent_Restructure_277.php


26/11/61

การค้าระหว่างเมียนมาและฮ่องกงมีมูลค่า 238.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

การค้าระหว่างเมียนมากับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (SAR) ของจีนพุ่งขึ้น 238.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมาหรือช่วงการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่เดือนเม.ย-ก.ย โดยการส่งออกของเมียนมาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่เดือนเม.ย-ก.ย เริ่มต้น 2018-2019 ซึ่งเป็นช่องว่างในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงเวลานั้นเมียนมาส่งออกสินค้ามูลค่า 230 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังฮ่องกงในขณะที่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจำนวน 8.5 ล้านเหรียญ เมียนมาส่งออกอัญมณี สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ประมงและเสื้อผ้าให้แก่ฮ่องกงโดยเฉพาะในขณะที่นำเข้าจากอุปกรณ์โทรคมนาคม

ที่มา : <http://mizzima.com/article/trade-between-myanmar-and-hong-kong-hits-usd-2385-million>


26/11/61

นักลงทุนชาวเอเชียหันมาสนใจโครงการผลิตและก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ประธานสหภาพเมียนมาของหอการค้าและอุตสาหกรรมกล่าวว่านักลงทุนจากญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไทยและฮ่องกงกำลังสนใจในโครงการด้านการผลิตและสาธารณูปโภคในเมียนมา นอกจากนี้ในบางประเทศในยุโรปยังมีการลงทุนในเมียนมาอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการศึกษา จนถึงเดือนต.คปี 2018 จีนได้ลงทุนกว่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐญี่ปุ่นเกินกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฮ่องกงประมาณ 790 ล้านเหรียญสหรัฐและไทยซึ่งเกินกว่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐตามที่คณะกรรมการการลงทุนและฝ่ายบริหารของบริษัท มี 49 ประเทศที่ลงทุนในเมียนมา จีนมีรายชื่อการลงทุนจากต่างประเทศตามมาด้วยสิงคโปร์

ที่มา : <https://elevenmyanmar.com/news/asian-investors-eye-manufacturing-and-infrastructure-projects>


24/11/61

เวียดนามรับมือพายุ"อุซางิ"ขึ้นฝั่งภาคใต้ 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ และแทนซูดเจาะน้ำมันในทะเลนอกชายฝั่ง ถูกคุกคามจากพายุหมุนเขตร้อน "อุซางิ" ที่กำลังเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ เข้าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า พื้นที่ที่เป็นแนวหาดติดทะเลเป็นด้านหน้ารับพายุหมุนเขตร้อน ผลกระทบ เช่น น้ำท่วมและดินถล่ม คร่าชีวิตไปแล้ว 389 คนเมื่อปีที่แล้ว และอย่างน้อย 19 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยแรงของลมถึง 100 ก.ม./ชม. คาดว่าอุซางิจะทำให้เกิดฝนตกหนัก ไล่ตั้งแต่เมืองเว้ ไปจนถึงบิญถ่วน และเซินทรัล ไฮจแลนด์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟใหญ่สุดเก็บเกี่ยวไปแล้วกว่า 40 % อุซางิ หรือที่เวียดนามเรียกว่า "พายุหมายเลข 9" จะอ่อนตัวลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ ในคืนวันเสาร์ ด้วยความเร็ว 60 ก.ม./ชม.

ที่มา : <https://www.dailynews.co.th/foreign/678841>

26/11/61

เวียดนามมีโรงงานผลิตพันธุ์กุ้งที่ได้มาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE 

จากรายงานระบุว่า กรมสัตวแพทย์สังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ประกาศมตรรับรองโรงงานผลิตพันธุ์กุ้งของกลุ่มบริษัท เวียดนาม-ออสเตรเลียในหมู่บ้านหย่งหยวนให้ได้มาตรฐานปลอดโรคระบาดตามข้อกำหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE ซึ่งกระบวนการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน เพื่อบรรลุมาตรฐาน OIE อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการส่งออกกุ้งที่นายกรัฐมนตรีได้วางไว้คือ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : <http://vowworld.vn/th-TH/ชาวเดนมาร์ก/เวียดนามมีโรงงานผลิตพันธุ์กุ้งที่ได้มาตรฐานปลอดโรคระบาดแห่งแรกตามข้อกำหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ-หรือ-oie-702364.vov>

25/11/61

กูรูชี้อาเซียนกินยาวจากสงครามการค้า

เบน แอนด์ โค บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก ระบุว่า อาเซียน ได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน พร้อมทั้งมองว่า ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ที่ทบทวนแผนการตั้งฐานผลิตในจีน นายชานคาร์ หุ่นส่วนของเบน แอนด์ โค มองว่าจะได้รับผลกระทบทางลบในระยะใกล้ เนื่องจากเป็นฐานส่งออกสินค้าของสหรัฐและของโลก แต่ในระยะยาว มั่นใจว่า อาเซียนจะเป็นฐานห่วงโซ่การผลิตสำหรับบริษัทที่จะกระจายแหล่งผลิตออกจากจีน แม้จะสามารถแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า แต่บริษัทต่างๆ ยังคงหันมาตั้งโรงงานผลิตเนื่องจากเริ่มและก็มีประสบการณ์ที่ดีทั้งในไทยและเวียดนาม ในแต่ละประเทศของอาเซียนมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไป เช่น ไทย มีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่ง ส่วนที่เวียดนาม เป็นแหล่งการผลิตสิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: <http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/819414>

26/11/61

เตรียมพัฒนา 5G TestBed ในพื้นที่ EEC

วันที่ 23 พ.ย 61 รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมบริษัทยักษ์ใหญ่ 4 บริษัท ทั้งยุโรปและเอเชีย ประกอบด้วย อีริคสัน หัวเว่ย และโนเกีย และ Dassault ประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือในประเด็นสถานที่ในการทำ 5G TestBed ซึ่งกระทรวงมีนโยบายส่งเสริมใช้เทคโนโลยี 5G ของไทย ในระยะแรกมีแผนการจัดตั้ง 5G TestBed ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย Startups ผู้ประกอบการ โทรคมนาคม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม เป็นต้น เพื่อยกระดับไทยให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัล ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

ที่มา: <http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/819511>

26/11/61

นำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยพุ่งกระฉูด

ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบตัวเลขนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (สินค้าฟุ่มเฟือย) เดือน ต.ค.61 ที่มีการนำเข้ามูลค่า 2,562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.2% เทียบกับ ต.ค. 60 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการสั่งซื้อผ่านการค้าออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 61 ยอดการนำเข้ามูลค่ากว่า 22,700 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.5 เช่น วิตามิน เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า เป็นต้น การรายงานตัวเลขให้ ครม.ให้พิจารณาว่าถ้าสินค้าใดไม่สามารถผลิตได้ควรส่งเสริมสินค้าอื่นทดแทน เพราะต้องยอมรับว่าการค้าอี-คอมเมิร์ซ เป็นช่องทางการขายสินค้าเพิ่มเติมจากช่องทางเดิมที่ทั่วโลกต่างมุ่งใช้กัน ซึ่งไทยก็ได้ประโยชน์จากการค้าอี-คอมเมิร์ซ เช่นกัน

ที่มา: <https://www.dailynews.co.th/economic/679082>

26/11/61